



MÔ-ĐUN 1

Giới Thiệu về Quyền Tự Quyết



Lịch Sử về Quyền Tự Quyết

Đạo Luật Lanterman cho đến thời điểm hiện tại

Đạo Luật Dịch Vụ Khuyết Tật Phát Triển Lanterman (Đạo Luật Lanterman) được thông qua thành luật.

Những người bị khuyết tật phát triển và gia đình họ có quyền hưởng dịch vụ và hỗ trợ mà họ cần để sống như những người không bị khuyết tật.

Dự án thí điểm được mở rộng. Luật về Quyền Tự Quyết được thông qua để mở đường cho chương trình về Quyền Tự Quyết tại tất cả các trung tâm khu vực.

Điều khoản miễn trừ trong Chương Trình Quyền Tự Quyết được Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) thông qua cho giai đoạn thực hiện 3 năm ban đầu.

Sau giai đoạn thực hiện 3 năm đó, chương trình sẽ có sẵn cho TẤT CẢ các cá nhân hội đủ điều kiện. 2,500 người tham gia được chọn vào ngày 1 tháng 10 năm 2018.

Quyền Tự Quyết có sẵn cho tất cả những người trên 3 tuổi đang hưởng dịch vụ của trung tâm khu vực đều được tham gia chương trình Quyền Tự Quyết!

1969

1998

2000-2013

2013-2018

2018

2019

2021- Ngày 1 tháng 7 năm, 2021

Đạo Luật Lanterman được sửa đổi.

Một dự án thí điểm kéo dài 2 năm có nhiệm vụ quan sát về quyền tự quyết. **ELARC** là một trong Năm Trung Tâm Khu Vực, tham gia vào dự án thí điểm này. Với sự hướng dẫn của Ủy Ban Tư Vấn Địa Phương, ELARC đã xác định được 32 cá nhân cho dự án thí điểm này.

Tiểu bang chuẩn bị ra mắt chương trình quyền tự quyết.



Nhóm những người tham gia thứ hai được chọn vào ngày 22 tháng 11 năm



Quyền của Các Cá Nhân Bị Khuyết Tật Phát Triển



Quý vị có quyền mặc quần áo theo sở thích và sự lựa chọn của mình.



Quý vị có quyền giữ những thứ của riêng quý vị ở một nơi riêng tư mà quý vị có thể đến bất cứ khi nào quý vị muốn.



Quý vị có quyền gặp gỡ bạn bè, gia đình, người yêu của quý vị mỗi ngày.



Quý vị có quyền sử dụng điện thoại một cách riêng tư để gọi hoặc nhận cuộc gọi.



Quý vị có quyền có giấy, tem và phong bì để viết thư. Quý vị có quyền gửi thư và nhận những bức thư chưa bị mở.



Quý vị có quyền nói “KHÔNG” với liệu pháp sốc điện.



Quý vị có quyền nói “KHÔNG” với bất kỳ ai đang cố gắng thay đổi cách quý vị hành động bằng cách làm tổn thương quý vị, khiến quý vị sợ hãi hoặc khiến quý vị khó chịu.



Quý vị có quyền nói “KHÔNG” với phẫu thuật não mà mọi người muốn thực hiện vì cách quý vị hành động.



Quý vị có quyền chọn cách quý vị muốn sử dụng thời gian rảnh của mình và sử dụng thời gian đó với ai.



Quý vị có quyền nhận các dịch vụ giúp quý vị sống, làm việc và giải trí theo cách bình thường nhất có thể.



Quý vị có quyền giữ và chi tiêu tiền của riêng mình cho những thứ quý vị muốn cũng như giữ và sử dụng những thứ của riêng quý vị.



Quý vị có quyền được đối xử tốt và với sự tôn trọng.



Quý vị có quyền dành thời gian ở một mình hoặc một mình với một người quý vị.



Quý vị có quyền đi học.



Quý vị có quyền đi khám bác sĩ ngay khi cần.



Quý vị có quyền tham gia vào một tôn giáo nếu muốn.



Quý vị có quyền gặp gỡ mọi người và tham gia vào các hoạt động cộng đồng.



Quý vị có quyền tập thể dục và vui chơi.



Quý vị có quyền nói “KHÔNG” với những điều sẽ khiến quý vị gặp nguy hiểm.



Quý vị có quyền lựa chọn nơi quý vị sống, người quý vị sống cùng, cách quý vị sử dụng thời gian và người quý vị muốn cùng sử dụng thời gian của mình.



Quý vị có quyền nói “KHÔNG” với các loại thuốc, bị trói hoặc kìm hãm, hoặc bị buộc phải ở một mình trừ khi cần thiết để bảo vệ quý vị hoặc người khác.



Quý vị có thể có các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc quy tắc.



Các Điểm Cần Ghi Nhớ

- 1 Chương Trình Quyền Tự Quyết là một chương trình tự nguyện. Quý vị có quyền chọn tham gia hoặc rời khỏi chương trình.
- 2 Nếu quý vị quyết định rời khỏi Chương Trình Quyền Tự Quyết, thì quý vị sẽ không có cơ hội quay lại chương trình trong 12 tháng.
- 3 Nếu quý vị chuyển đến một nơi khác ở California, thì quý vị có thể ở lại Chương Trình Quyền Tự Quyết cho dù quý vị nhận dịch vụ từ trung tâm khu vực nào.
- 4 Quý vị phải sống trong cộng đồng để được tham gia Chương Trình Quyền Tự Quyết. Ví dụ: quý vị không thể sống trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn được cấp phép hoặc tại Trung Tâm Phát Triển và tham gia Chương Trình Quyền Tự Quyết trừ khi quý vị xác định rằng quý vị sẽ chuyển về sống trong cộng đồng trong vòng 90 ngày.



Ghi Chú của Tôi và Các Bước Tiếp Theo

Hỗ Trợ Quyền Hạn
Tự Do Trách Nhiệm
Xác Nhận
